

Số: 796/KH-GDDĐT-CTTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### Triển khai đầy mạnh kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Thực hiện Công văn số 488/UBND-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đầy mạnh kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại;

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Triển khai đầy mạnh kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại Ngành Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện:

#### I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh-sinh viên ngành giáo dục nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về: bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; quản lý loài ngoại lai xâm hại và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

- Yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh-sinh viên không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường.

#### II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học) ở mỗi cấp học, địa bàn, tình hình của cơ quan, đơn vị theo phương châm sát nhu cầu, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.